



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีโครงการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีจริงศึกษากันท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ

๑. ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและมีการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารแบบสำรวจ และติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. คุณสมบัติเฉพาะผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างตามพัสดุที่จะซื้อ
- ๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๖ ไม่เป็นบุคคล ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคล นั้นด้วย
- ๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการที่จัดซื้อ	คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน/ หน่วย
๑	ป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ A๔	๑. ผลิตจากแผ่นอะคริลิก เนื้อใส หนาแข็งแรง ๒. มีความแข็งแรง ทนทานและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ๓. ใช้สำหรับสอดกระดาษป้าย, โบว์ชัวร์, และรูปภาพ	๕ อัน
๒	ปลั๊กไฟ ๖ ช่อง ๕ เมตร	๑. ปลั๊กไฟมาตรฐานจำนวนช่องเสียบ ๖ ช่อง ๒. ชนิดขาเสียบแบบ ๓ ขา (Universal) ๓. มีสวิตช์แบบควบคุมแยกจุดถึง ๖ จุด ๔. สวิตช์ถูกออกแบบให้รองรับการกดได้มากถึง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ๕. พลาสติก ABS ทนความร้อนไม่ติดไฟ ๖. ใช้ทองเหลืองในการออกแบบภายใน ๗. รองรับกระแสไฟได้ถึง ๒๕๐๐ วัตต์ ๘. ขนาดสายไฟยาว ๕ เมตร	๓ อัน
๓	ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ ๑	๑. ผลิตจากเส้นลวด ชนิดแบน ชูบนิกเกิล ๒. คงทนเงางาม ไม่เป็นสนิม คืนรูปเดิมได้ดี ๓. ลวดเสียบยาว ๓๓ มิลลิเมตร ๔. เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๕๐ กล่อง
๔	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	๑. ผลิตจากเส้นลวดได้มาตรฐาน คุณภาพดี แข็งแรง ไม่หักงอขณะใช้งาน ๒. เย็บง่าย สม่่าเสมอ ๓. เหมาะสำหรับเย็บกระดาษ ๒ - ๑๘ แผ่น ๔. ปลายลวดแหลมเจาะได้ลึก ๕. บรรจุ ๑,๐๐๐ เข็มต่อกล่อง	๒๔ อัน
๕	คลิปดำ ๒ ขา เบอร์ ๑๑๑	๑. ผลิตจากเหล็กสปริง ชูบสีดำ ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ๒. เหล็กหนาไม่หักกลาง คืนรูปได้ดีเมื่อใช้งานแล้ว ๓. ขาจับยาว ทำให้ไม่ต้องออกแรงมากขณะใช้งาน ๔. หน้ากว้าง ๒๕ มิลลิเมตร ๕. หนีบเอกสารหนา ๗๕ แผ่น/๑๐ มม. ๖. เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๑๒ กล่อง
๖	คลิปดำ ๒ ขา เบอร์ ๑๑๒	๑. ผลิตจากเหล็กสปริง ชูบสีดำ ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ๒. เหล็กหนาไม่หักกลาง คืนรูปได้ดีเมื่อใช้งานแล้ว ๓. ขาจับยาว ทำให้ไม่ต้องออกแรงมากขณะใช้งาน ๔. หน้ากว้าง ๑๙ มิลลิเมตร	๑๒ กล่อง
๗	กาวแท่ง	๑. เนื้อกาวติดง่าย ติดเรียบ ไม่เลอะเทอะ ไม่ทำให้ กระดาษย่น ๒. ฝาเกลียวปิดสนิท ไม่มีปัญหาการหดตัว ๓. ปราศจากสารพิษ ปลอดภัย และไม่มีกลิ่นฉุน ๔. เนื้อกาวสีขาว ขนาด ๑๐ กรัม	๕ แท่ง

ลำดับ ที่	รายการที่จัดซื้อ	คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน/ หน่วย
๘	ปากกาลูกลื่น สีดำ	๑. เป็นปากกาหัวเข็ม ขนาด ๐.๕ มิลลิเมตร ๒. สามารถเขียนได้ลื่น ไม่ขาดตอน ๓. มีความทนทาน ๔. ราคาไม่แพงหรือซื้อง่าย	๑๒ ด้าม
๙	ปากกาลบคำผิด	๑. เป็นชนิดปากกา ๒. ระบบหัวลูกลื่นให้น้ำหมึกไหลสม่ำเสมอ ๓. ด้ามเป็นพลาสติกยึดหยุ่น	๖ อัน
๑๐	สมุดเสนอเช็คนต์ สีเขียวเข้ม	๑. ปกกระดาษคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ๒. เนื้อในกระดาษอย่างดี แข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ย ๓. เหมาะสำหรับใส่เอกสารเพื่อนำเสนอ ๔. ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) ขนาด ๒๖.๕ x ๓๗ ซม.	๕ เล่ม
๑๑	หมึกเติมแท่นประทับตรา	๑. น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้ออย่างให้เสียหาย ไม่เป็นพิษ ๒. ประทับตรา สีสด คมชัด แห้งเร็ว ไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๓. ใช้สำหรับเติมแท่นประทับเปล้า ตราม้า ๔. ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.๑๖๗๗-๒๕๔๑	๒ ขวด
๑๒	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน สีแดง	๑. ตลับโลหะและพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เปิดใช้งานง่าย ๒. หน้าหมึกกรุสีกหลายด อุ่มหมึกได้มากและนาน กระจาย น้ำหมึกได้ดี ๓. น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้ออย่างให้เสียหาย ไม่เป็นพิษ ๔. ได้มาตรฐาน มอก.๑๖๗๗-๒๕๔๑	๒ กล่อง
๑๓	แฟ้มเจาะก้านยก สันแคบ สีดำ	๑. ปกกระดาษแข็ง หุ้มพลาสติก PVC กันน้ำ กันรอยขีดข่วน ๒. คลิปโลหะกลม ๒ หัว แข็งแรง รองรับน้ำหนัก กระดาษได้ดี ๓. คลิปล็อกกระดาษภายใน ล็อกแน่น ป้องกัน กระดาษเลื่อนหล่น ๔. ป้ายสติ๊กเกอร์สันแฟ้ม เขียนแยกหมวดหมู่ ค้นหา ง่ายและรวดเร็ว ๕. มุมและขอบปกล่างย้าจากเหล็ก ป้องกันแฟ้มสึกกร่อน ขณะใช้งาน ๖. สันแฟ้มหนา	๒๔ แฟ้ม

ลำดับ ที่	รายการที่จัดซื้อ	คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน/ หน่วย
๑๔	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม	๑. กระดาษคุณภาพระดับ Premium เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ๒. เนื้อกระดาษสีขาว หนา เรียบเนียน ใช้งานได้ดี ทั้ง ๒ หน้า ๓. ท่อด้วยกระดาษเคลือบมันอย่างดี ช่วยป้องกันความชื้น จากภายนอก ๔. ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไปหรืออุปกรณ์ พิมพ์สำนักงานทุกชนิด ๕. เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๑๕ รีม
๑๕	แฟ้มซอง A๔ สีฟ้า สีขาว	๑. ผลิตจากพลาสติก PP ใสคุณภาพดี ๒. ความหนาประมาณ ๐.๑๕ มม. ๓. ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และกันน้ำ	๔๘ แฟ้ม
๑๖	แฟ้มซอง F๔ สีขาว	๑. ผลิตจากพลาสติก PP ใสคุณภาพดี ๒. เนื้อเหนียวทนทาน มีความหนา ๐.๑๘ มม. (๑๘๐ ไมครอน) ๓. ช่วยป้องกันเอกสารจากการขูดขีดและกันน้ำได้ดี เหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสาร	๓๖ แฟ้ม

หมายเหตุ : เป็นราคาสืบจากท้องตลาด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๖. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

โดยเบิกจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน


จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตาม
ใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อ หรืออื่น ๆ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ดินชำนาญการ